



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Test)
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Test) ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 โดยได้ดำเนินการสอบในวันเสาร์ 25 มกราคม 2568 เวลา 09.40 – 11.30 น. ณ ห้องสอบ RN-209 อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศผลสอบ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขา	สอบสอบ
ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ			
1	นางสาวสาลินี บุญสอน	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 2.1	ไม่ผ่าน
2	นางสาวธนาภรณ์ แน่นขารี	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 2.1	ไม่ผ่าน
3	นายกิติกร ทิพนัด	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แบบ 2.1	ไม่ผ่าน
4	นายนวกกร ไชยวัฒน์นนท์	วิศวกรรมโยธา แบบ 2.1	ไม่ผ่าน
5	นางสาวสุพัตรา คำเรียง	เกษตรศาสตร์ แบบ 2.1	ไม่ผ่านขาดสอบ
ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ			
6	นางสาวกัญชพร กลิ่นศรีสุข	การจัดการเชิงกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
7	นางสาวชนานันท์ พลเยี่ยม	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ แผน ข	ไม่ผ่าน
8	นางสาวสิริรัตน์ สุวะนิช	สหวิทยาการจัดการสถิติ แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ			
9	นางสาวนลินพร วรรณศรี	เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
10	นายโกโคย ทอนทอง	หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (1)	ไม่ผ่าน
11	นายวงศธร ประจัญเกล้า	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก2	ผ่าน
12	นายภูมิพัฒน์ วงศ์อำมาตย์	วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
13	นายณัฐชนน เสนาคูน	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
14	นายธานินทร์ ภูติโส	เกษตรศาสตร์ แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
15	นายจตุรภัทร สืบสาย	เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน 1 แบบวิชาการ (ก2)	ไม่ผ่าน
16	นางสาวนริศรา ภูฉลอง	หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (2)	ไม่ผ่าน
17	นางสาวเครือมาศ กตะศิลา	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2	ไม่ผ่าน
18	นางสาวพิมพ์พิชญ์ ชันทอด	หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (1)	ผ่าน
19	นางสาวสุพรรณหงส์ นันรัมย์	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ แผน ข	ไม่ผ่านขาดสอบ
20	นายณัฐวัฒน์ ธะดาธิษฐ์	หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 (2)	ไม่ผ่าน
21	นายอัครวัฒน์ แก้วหานาท	วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขา	สอบสอบ
22	นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสิทธิ์	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผนก ก แบบ ก 2	ไม่ผ่าน
23	นางสาวอรวิราสร ผ่องสว่างศิริสิน	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผนก ก แบบ ก2	ไม่ผ่านขาดสอบ
24	นายศิวกร แสนยะมาตย์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผนก ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
25	นายจักรภพ นรสาร	เคมี แผนก ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

: เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน CEFR (จากสถาบันภาษาที่ใช้มาตรฐานสากล) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทจะต้องสอบ ผ่านในระดับ B 1 : Intermediate 2 และระดับปริญญาเอกจะต้องสอบ ผ่านในระดับ B 2 : Advance 1

: สำหรับผู้ประสงค์ใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อขอรับผ่านอีเมล watthanachai.s@msu.ac.th โดยให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล-รหัสนิสิต และวัตถุประสงค์ขอรับใบประกาศการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา ไทรชมภู)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

